
sþ. 483. Fyrirspurn [265. mál]
til landbúnaðarráðherra um hagnýtingu jarðhita til ræktunar og rannsóknir i þágu
gar~yrkju.

Frá Jóni Árnasyni.

Hvað liður framkvæmd þingsályktunar, er samþykkt var á Alþingi 17. maí
1969, um hagnýtingu jarðhita til ræktunar og rannsóknir í þágu garðyrkju?


